

Date : January 23, 2013

Media Title : Ban Muang

Page : No.12

คณะนิเทศฯ เอแบคจัดกิจกรรมช่วยศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

ในปัจจุบันนี้ มีผู้ที่รับการบริจาคอวัยวะอยู่มากมาย ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตในประเทศไทยเป็นจำนวนมากที่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริจาคอวัยวะได้เกือบ 2,000 คน แต่ในความเป็นจริงยังมีข้อจำกัดในการนำอวัยวะบริจาคของผู้เสียชีวิตมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดความรู้ความเข้าใจ ทักษะคิดต่อการบริจาคอวัยวะจนถึงกระบวนการและขั้นตอน ในการนำอวัยวะที่ได้รับบริจาค สู่การปลูกถ่ายแก่ผู้ป่วย ดังกล่าว นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุให้เกิดการสูญเสียอวัยวะบริจาคอันเป็นทรัพยากรทางการแพทย์ที่สำคัญเป็นจำนวนมาก และยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการนำอวัยวะบริจาคไปใช้ในการรักษา ตลอดจนอาจนำไปสู่การซื้อขายอวัยวะในที่สุด

ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดโครงการ "รักจากผู้ให้ สู่ใจผู้รับ (Give Life Through Love)" ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติความเข้าใจให้ประชาชนชาวไทยที่มีต่อการบริจาคอวัยวะโดยโครงการได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อเนื่องตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555-กุมภาพันธ์

2556 และรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยได้เห็นถึงความสำคัญและเชิญชวนให้สนใจที่จะแสดงเจตจำนงเป็นผู้บริจาคอวัยวะมากขึ้น

ทั้งนี้ โดยมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทาง Social Media อาทิ Facebook, Instagram ได้แก่ กิจกรรมหมอมสว-หมอมล่อ ขอ announce เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการโดยการสัมภาษณ์แพทย์ผู้มีบุคลิกดีเพื่อมา

พูดคุยส่งเสริมเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ โดยในวันที่ 25 มกราคมนี้ จะมีการจัดกิจกรรม รวมทั้งการจำหน่ายของที่ระลึกต่างๆ รวมทั้งเสื้อโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงจิรากร จิรประวัติ เป็นผู้ออกแบบสวตลายเสื้อให้ ซึ่งรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะนำไปช่วยเหลือศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตเป็นกุศลมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 56 ตั้งแต่

เวลา 13.00-16.30 น. ที่ศูนย์การค้าจามจุรีสแควร์ (สามพัน) เขตปทุมวัน กทม.

สำหรับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2531 และได้เริ่มทนายอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 โดยหน่วยงานตั้งอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (เจริญ สุวฑฺฒโน) ชั้น 5 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย